



ศศิวิมล ชาตีสมานนท์. (2556, มกราคม-ธันวาคม) “อาเซียนกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในปี 2558” วารสารสิทธิมนุษยชน. 2(2) : หน้า 13-14.

อาเซียน

กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในปี 2558

โดย นางสาวศศิวิมล ชาตีสมานนท์ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ



“อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาพร้อมใจ มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ลาว ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย” ดิฉันเชื่อว่าท่านผู้อ่าน คงจะต้องเคยได้ยินบทเพลงมาบ้างไม่มากก็น้อย บทเพลงดังกล่าวเรียบเรียงโดยคุณประภาส ชลศรานนท์ และขับร้องโดยคุณปาน ธนพร แวกประยูรและคุณบี พีระพัฒน์ เถรว่อง อาจกล่าวได้ว่าประชาชนเริ่มให้ความสนใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 หรือในอีก 2 ปีข้างหน้าตนเอง ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งอาเซียน รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ที่เน้นการปฏิบัติ และเชื่อมโยงยิ่งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในภูมิภาค ตามที่ปรากฏในปฏิญญาชะอำ หัวหิน ว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2552 - 2558 ซึ่งประเทศไทยก็อุดมพันร่วมกับสมาชิกอาเซียนที่จะส่งเสริมให้ประชาชนอาเซียนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการรวมตัวของอาเซียน และ กระบวนการเป็นประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ในวาระที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน เมื่อปี 2522 รัฐบาลไทยได้ผลักดันให้เกิดการบรรลุเป้าหมายปฏิญญาอาเซียน (Realizing the ASEAN Charter) นั่นคือการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Revitalizing a people - centred ASEAN Community) และการเน้นย้ำความมั่นคงของประชาชนในภูมิภาค (Reinforcing human security for all) เป็นต้น



อันจะทำให้ประชาชนสามารถก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ได้อย่างบรรลุผลได้ภายในปี 2558 กระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ กฎ และระเบียบและเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความมั่นคง

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2556 13





ศศิวิมล ชาตีสมานนท์. (2556, มกราคม-ธันวาคม) “อาเซียนกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในปี 2558” วารสารสิทธิมนุษยชน. 2(2) : หน้า 13-14.

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้วางนโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เช่นกัน โดยนำมาร้อยเรียงกับภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้แก่

A ภารกิจส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ โดยดำเนินการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการใกล้ไกลและระงับข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้ง รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ของประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

A ภารกิจการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยเน้นย้ำไปที่การช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมภายใต้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ที่ไม่ได้จำกัดการช่วยเหลือว่าต้องเป็นประชาชนชาวไทย แต่กฎหมายฉบับนี้ช่วยเหลือทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย นอกจากนั้นยังให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในรูปแบบของคลินิกยุติธรรม ซึ่งมีการให้บริการ อาทิเช่น การให้คำปรึกษาทางกฎหมายโดยทนายอาสา การรับเรื่องราวร้องทุกข์การส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนตามมาตรา 134/1 กองทุนยุติธรรม ซึ่งการบริการทั้งหมดไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น



A การสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ดำเนินการพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทั้ง 4 ประการอยู่แล้ว เนื่องจากประเด็นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในอาเซียนยังเป็นเรื่องใหม่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้วางแผนในการเร่งเผยแพร่กลไกด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆของอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น กฎบัตรอาเซียน พันธกรณีต่างๆและอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดีมากเท่าไร แต่หากขาดความตระหนักรู้ในความตื่นตัวของเจ้าหน้าที่ แผนที่จัดเตรียมมาก็ไม่มีประโยชน์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตระหนักถึงความเสียดังกล่าว จึงได้มีการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไว้แล้ว สำหรับฉบับหน้า ดิฉันจะเก็บมาเล่าให้ฟังนะคะ ก่อนจากกันในปีนี้นี้ดิฉันก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับตราแผ่นดินของประเทศต่างๆในอาเซียนมาฝากกัน

